

Source :

ข่าวหุ้น

Date :

5 เม.ย. 2561

Page :

9

No :

CWTทางเป้าหมายได้ปีนี้พุ่ง40% ซื้อหุ้นSakunCหนุนธุรกิจโต

CWT ตั้งเป้าปีนี้รายได้ 2,400 ล้านบาท โต 40% ล่าสุดเข้าซื้อหุ้น Sakun C 50.01% เพื่อต่อยอดธุรกิจเสริมความแข็งแกร่ง เผยมียอดแบ็กล็อกต่อเรือแล้ว 800 ล้านบาท มั่นใจทยอยส่งมอบภายในปีนี้

นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้ 2,400 ล้านบาท เติบโต 40% จากปีก่อน โดยจะมาจากธุรกิจชิ้นส่วนหนึ่งสำหรับเบาะรถยนต์ และรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน และอื่นๆ ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโคกเจริญ ที่ จ.สระแก้ว มีกำลังการผลิต 9.60 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งจะเริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนนี้ และจะมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต

5 เมกะวัตต์เต็มปี โดยการรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จากปีก่อน ซึ่งธุรกิจไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตต์ จะสร้างกำไรสุทธิประมาณ 40-50 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจชิ้นส่วนหนึ่งสำหรับเบาะรถยนต์ ยังคงมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากค่ายรถยนต์รายใหญ่ ทั้ง แบรินด์ฮอนด้า และอิชูซุ

นอกจากนี้ ล่าสุดบริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท สกัลมูซี อินโนเวชัน จำกัด (Sakun C) จำนวน 5,001 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50.01% มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 500,100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อต่อยอดธุรกิจและช่วยเสริมกิจการที่มีอยู่ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น

สำหรับ Sakun C เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับออกแบบและประกอบเรืออะลูมิเนียมและยานพาหนะอื่นๆ นอกจากนี้ ยังรับทำแม่พิมพ์สำหรับผลิตตัวถังรถยนต์ทุกชิ้นส่วน เพื่อส่ง

ตรงให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น ฮอนด้า นิสสัน เป็นต้น และมีความชำนาญชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น งานโลหะสำหรับสิ่งทำพิเศษ "การลงทุนใน Sakun C ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของบริษัท ให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น และช่วยเสริมธุรกิจใหม่ให้มีรายได้ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ของบริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้" นายวิระพล กล่าว

นายวิระพล กล่าวอีกว่า บริษัทได้ตั้งงบไว้ที่ 350 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน Sakun C ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดที่อยู่ในมือ ทั้งนี้ เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเรือจะอยู่ที่เกือบ 20% และจะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 10%

ด้านกำลังการผลิตของ Sakun C สามารถผลิตเรือได้ 10 ลำต่อเดือน ขนาด 19 เมตร ประมาณ 90-100 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 10 ล้านบาทต่อลำ ซึ่งปัจจุบันมีแบ็กล็อกในมือแล้วประมาณ 70-80 ลำ มูลค่า 800 ล้านบาท จะทยอยส่งมอบภายในปีนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดแบ็กล็อกในมือมาจากลูกค้าพม่า ประมาณ 80% และจะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ■